

## ปีใหม่...ความหวังใหม่

โดย ดร.ธนิต โสรัตน์

[www.tanitsorat.com](http://www.tanitsorat.com) / [facebook.com/tanit.sorat](https://facebook.com/tanit.sorat)

วันที่ 5 มกราคม 2558

ประเทศไทยต้อนรับเทศกาลปีมะแม พ.ศ.2558 ด้วยเงินสะพัดทั้งโบนัส การจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวเป็นเงินหลักแสนล้านบาท **ข่าวดีของประชาชนต้อนรับปีใหม่คือราคาน้ำมันโลกมีการปรับตัวลดลงช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงปลายธันวาคมราคาตกลง 26 เหรียญสหรัฐ/บาเรล หรือร้อยละ 32.28** คาดว่าราคาน้ำมันโลกอาจทรงตัวอย่างน้อยช่วงไตรมาสแรกหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงก็อาจเพียงเล็กน้อย เนื่องจากไม่มีปัจจัยด้านอุปสงค์มาสนับสนุนให้ราคาสูงขึ้นซึ่งจะเอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งของประเทศไทยโดยเฉพาะราคาสินค้าคงหาเหตุผลมาขึ้นราคาในช่วงนี้ไม่ได้ซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่น้ำมันของไทยควรพิจารณาปรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศให้ลดลงในสัดส่วนของราคาน้ำมันโลก “ไม่ใช่รวยอยู่คนเดียว”

**สำหรับด้านอุตสาหกรรมเริ่มเห็นสัญญาณทางบวกจากแนวโน้มการลงทุนที่จะกลับมาขยายตัว สะท้อนจากตัวเลขอนุมัติการลงทุนของปีไอไอซึ่งคาดว่าปีที่แล้วมีโครงการลงทุนถึง 1.3 ล้านล้านบาท** หากสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจเป็นใจ ปีนี้คงเห็นตัวเลขการลงทุนของเอกชนขยายตัวเป็นบวก หลังจากปีที่แล้วติดลบร้อยละ -0.8 คาดว่าการลงทุนเอกชนจะขยายตัวร้อยละ 7.2 กอปรกับการลงทุนของรัฐบาลที่จะใช้งบลงทุน 3.63 แสนล้านบาทเกือบครึ่งหนึ่งจะเร่งใช้ในไตรมาสแรก โดยจะเปิดประมูลรถไฟฟ้า 3 สายและโครงการรถไฟทางคู่อีก 7-8 เส้นทาง คาดว่าการลงทุนภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ 11.0 จากที่ขยายตัวติดลบในปีที่แล้วร้อยละ -5.9

คราวนี้ลองมาดูข้อมูลทางลบบ้างโดยตัวเลขการส่งออกเดือนพฤศจิกายนยังคงติดลบต่อเนื่องอันเป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน ยังไม่ฟื้นตัวและคาดว่าในปีนี้อาจถึงขั้นชะลอตัวซึ่งจะกระทบต่อการส่งออกต่อเนื่องอย่างน้อยไปจนถึงต้นไตรมาสที่สอง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ส่งออกของไทยยังคงถดถอยส่วนหนึ่งเกิดจากมูลค่าการส่งออกแก๊สและพลังงานที่ลดลง แต่สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมบางรายการก็ยังมีภาวะชะลอตัว อย่างไรก็ตามปัจจัยที่เป็นดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจไทยคือตัวเลขการนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรกลที่ยังมีแนวโน้มติดลบ เช่น เครื่องจักรกลเดือนพฤศจิกายนติดลบร้อยละ

-1.0 ถึง 1.2 วัตถุบิดลงร้อยละ -0.8 และขึ้นส่วนยานยนต์ติดลบร้อยละ -10 แสดงให้เห็นถึงสัญญาณทางบวก แต่การฟื้นตัวยังมีความเสี่ยงต่อปัจจัยเศรษฐกิจทั้งภายนอกและเศรษฐกิจภายใน

นอกจากนี้ปัจจัยจากหนี้ครัวเรือนที่ยังคงสูงและราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำถึงแม้ว่าราคายางจะดีตัวอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่ไม่ได้เกิดจากอุปสงค์ด้านการตลาดเป็นการแทรกแซงราคาจากรัฐ ขณะที่ราคายางในตลาดโลกยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาในประเทศ อีกทั้งราคาอ้อย มัน ลำปะหูลัง และข้าวซึ่งราคาเริ่มมีเสถียรภาพแต่สต็อกยังสูง ทั้งหมดเป็นหอค้าค่อต่อราคาตลาดที่จะปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามภาคการบริโภคยังได้รับอานิสงค์จากการท่องเที่ยวที่จะมีการฟื้นตัวกับมาขยายเป็นบวกร้อยละ 7.9 จากติดลบในปีที่แล้วร้อยละ -7.3 ซึ่งจะทำให้การบริโภคภายในประเทศทั้งปีขยายตัวได้ร้อยละ 3.1

จากปัจจัยทั้งทางบวกและทางลบที่ได้กล่าว คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของไทยในปี 2558 ขยายตัวได้ดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนเพราะฐานเศรษฐกิจปี 2557 ขยายตัวอยู่ในระดับต่ำประมาณร้อยละ 0.8-1.0 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ร้อยละ 4.0 ใกล้เคียงกับศูนย์วิจัยกสิกรไทย ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศอาเซียนโดยเฉลี่ยขยายตัวได้ร้อยละ 5.5-6.0 ทั้งนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างน้อยในครึ่งปีแรกคงต้องอาศัยการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยที่ผ่านมามีการเบิก-จ่ายล่าช้า หลายโครงการมีงบประมาณแต่ติดปัญหาจากกฎ-ระเบียบที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้งบกระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องใช้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ค้างอยู่สูงถึง 1.47 แสนล้านบาทซึ่งดูเหมือนว่าทางนายกรัฐมนตรีก็รู้ปัญหานี้ดี เพราะออกมากำชับว่า “หากทำไม่ได้เป็นเรื่องแน่!”

ที่กล่าวข้างต้นเป็นการคาดการณ์เศรษฐกิจโดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ คราวนี้ลองมาคาดการณ์พยากรณ์เศรษฐกิจไทยปี 2558 โดยใช้หลักโหราศาสตร์ซึ่งผมได้มีโอกาสสอบถาม**อาจารย์สกุลนิยมทอง โหราศาสตร์ชื่อดัง** ซึ่งพยากรณ์เศรษฐกิจไทยไว้ว่าในช่วง**ครึ่งปีแรกเศรษฐกิจยังทรงตัว** ประดับประดาไปได้เพราะดาวเสาร์และดาวราหูทำมุมเล็งลักคณาภกับดาวเมือง ท่านบอกว่าใครทำการค้าหรือลงทุนก็ให้ระมัดระวัง **ส่วนครึ่งปีหลังเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้น** เพราะดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าราศีสิงห์ โดยดาวพระพฤหัสบดีมาจากศุภะแล้วจรมาเป็นปุตตะกับดวงเมือง **ท่านว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเริ่มดีขึ้นแต่จะจริงจังต้องเป็นปี 2559** เพราะราหูย้ายที่เกี่ยวกับการค้าขายต่างประเทศจะดีซึ่งคงหมายถึงการส่งออก ข้อมูลนี้เป็นโหราศาสตร์ใครจะเชื่อหรือไม่ก็ต้องอยู่ในดุลพินิจเอง...นะครีบ (สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ทางเว็บไซต์ [www.tanitsorat.com](http://www.tanitsorat.com) หรือ [www.facebook.com/tanit.sorat](http://www.facebook.com/tanit.sorat))

[www.tanitsorat.com](http://www.tanitsorat.com)

01161091

ณ วันนี้มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวน

เว็บไซต์คลังสมอง รวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งพาวเวอร์พอยท์ และ e-Book เช่น รายงานผลกระทบภาคการส่งออกภายใต้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว รายงานยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจ การลงทุนประเทศเพื่อนบ้านฯ รายงานการศึกษาความต้องการภาคเอกชนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ จากแผนพัฒนาระบบขนส่งฯ และหนังสือด้านโลจิสติกส์ต่างๆ

(สนใจเทปบันทึกการสัมภาษณ์ สามารถติดตามได้ที่ [www.youtube.com](http://www.youtube.com) โดยใช้คีย์เวิร์ด **ดร.ธนิศ ไสรัตน์**)

[www.tanitsorat.com](http://www.tanitsorat.com)

2/2